



สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

"ทำไมเวลาเกิดถึงได้สำคัญนัก?"

เคยเกิดความสงสัยเกี่ยวกับเวลาเกิดกันบ้างไหม? เวลาไปดูดวงหมอดูถามว่าเกิดวันไหน เวลาไหน บางคนก็จะเกิดปัญหา เวลาไม่ตรงตามตำรา เพราะการนับเวลาของไทยกับเวลาของสากลนั้นต่างกัน จึงทำให้บางครั้งเราเองก็เกิดความไม่มั่นใจว่าคำทำนายนั้น จะใช้คำทายของเราจริงหรือไม่เนื่องจากความไม่แน่ใจในเวลาเกิดของตนเอง ถ้าอย่างนั้นลองมาเช็คนกันดูหน่อยดีกว่า ว่า การแบ่งช่วงเวลตามตำราของไทยนั้นเป็นอย่างไรกัน ตามความเชื่อโบราณของไทยนั้น การเปลี่ยนวันใหม่ให้เริ่มที่ 06.00 น. คำว่า "กลางวัน" ให้เริ่มตั้งแต่ 06.00 น.-17.59 น. (ก่อน 6 โมงเย็น) ส่วน "กลางคืน" ให้เริ่มตั้งแต่ 18.00 น.-05.59 น. (ก่อน 6 โมงเช้า) สำหรับการนับเวลาเกิดตามแบบไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 - 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน ดังต่อไปนี้

เกิดวันอาทิตย์ วันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาทึ) นับเป็นวันอาทิตย์

เกิดวันจันทร์ วันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาทึ) นับเป็นวันจันทร์

เกิดวันอังคาร วันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาทึ) นับเป็นอังคาร

เกิดวันพุธ วันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาทึ) นับเป็นพุธกลางวัน

เกิดวันพุธ วันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) - เช้าวันพฤหัสบดี เวลา 5.59 (ตี5.59นาทึ) นับเป็นพุธกลางคืน

เกิดวันพฤหัสบดี วันพฤหัสบดีเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาทึ) นับเป็นวันพฤหัสบดี

เกิดวันศุกร์ วันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาทึ) นับเป็นวันศุกร์

เกิดวันเสาร์ วันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาทึ) นับเป็นวันเสาร์

ไม่ว่าใครก็ตามที่ศึกษาโหราศาสตร์และมีโอกาสได้ดูดวงให้คนหลายคน เชื่อว่าจะต้องมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเหมือนกัน นั่นคือแต่ละคนที่เอาดวงมาให้เราดูนั้น ให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาเกิดไม่เท่ากัน ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเป็นเช่นนั้น เพราะการที่ใครจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เคยได้รับมา บางคนเคยดูดวงแบบเกิดวันจันทร์ วันอังคาร ไม่ต้องรู้เดือนเกิดหรือปีเกิด แค่นั้นก็ทายได้เป็นฉากๆ แล้ว และมีส่วนที่แม่นยำเสียด้วย เคื่ก็เลยคิดว่าบอกแค่เกิดวันไหนในสัปดาห์ก็น่าจะดูดวงได้แล้ว ในขณะที่บางคนเคยดูดวงในแบบที่ละเอียดกว่านั้นหน่อย ต้องรู้วันที่เกิด เดือนเกิด และปีเกิด ก็ทายได้เป็นฉากๆ เช่นกัน ก็เลยคิดว่าบอกแค่วันเดือนปีเกิด คนทายก็น่าจะทายได้แล้ว แต่หารู้ไม่ว่า ในหนึ่งวันมีคนเกิดเยอะมากบนโลกใบนี้ เป็นไปได้หรือที่ชีวิตของทุกคนจะเป็นไปในทางเดียวกัน?

บางคนเคยดูดวงจีน จะให้บอกเวลาเกิดเป็นยาม ช่วงละสองชั่วโมง คือ นอกจากจะถามวันเดือนปีเกิดแล้ว ก็ต้องบอกเวลาเกิดด้วยว่าเกิดช่วงกี่โมงถึงกี่โมง ซึ่งอันนี้สัมพันธ์กับโหราศาสตร์สากล ตรงที่เมอริเดียนและลัคนานั้นใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการโคจรผ่านหนึ่งราศี การบอกช่วงเวลาที่เกิดเช่นนี้จึงสามารถแบ่งคนที่เกิดในวันเดือนปีเดียวกัน ออกเป็น 12 กลุ่มได้ (12 คูณ 2 เท่ากับ 24 ชั่วโมง หรือหนึ่งวันพอดี) แต่ผู้พยากรณ์ที่ศึกษาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากลอย่างเข้มข้นนั้น ล้วนต้องการทราบเวลาเกิดของเจ้าชะตาแบบเป๊ะๆ เป็นนาทึ เพราะเราไม่ต้องการแยกแยะคนเกิดวันเดียวกันได้แค่ 12 กลุ่มเท่านั้น แต่ต้องการแยกให้ได้ละเอียดที่สุด นาทึต่อนาที หลายคนอาจจะคิดว่า



สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

จะเวอร์ไปไหน ลองอ่านบทความนี้ดู แล้วจะเข้าใจว่าทำไมหมอดูต้องคอยถามย้ำอยู่เสมอว่า เวลาเกิดที่คุณบอกมานี้ เป็นเวลาโดยประมาณหรือเห็นจากสุติบัตรจริงๆ นอกจากนั้น ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน เมอริเดียน (MC) หมายถึงจิตวิญญาณหรือตัวตนที่แท้จริงในส่วนลึก ส่วนลัคนา (Asc) จะหมายถึงสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัว ทั้งสองนี้ถือเป็นจุดเจ้าชะตาที่สำคัญ เรือนชะตาลัคนาเป็นมีจุดเริ่มต้นคือเรือนที่ 1 ส่วนเรือนชะตาดูเมอริเดียนมีจุดเริ่มต้นคือเรือน 10 สำหรับคนที่เกิดบริเวณเส้นศูนย์สูตร จุดลัคนากับเมอริเดียนจะตั้งฉากกันพอดี (อาจจะคลาดเคลื่อนไปก็ไม่ก้องศา) ทำให้เรือนชะตาลัคนากับเรือนชะตาดูเมอริเดียนแทบจะกลายเป็นเรือนชะตาแบบเดียวกัน เรื่องนี้ทำให้มีผู้อธิบายเอาไว้ว่า คนที่เกิดในบริเวณเส้นศูนย์สูตรจึงมีความเป็นตัวอ่อนน้อย อิทธิพลจากสังคมโดยรอบตัวของพวกเขา (ลัคนา) จะส่งผลกระทบต่อไปยังตัวตนหรือจิตวิญญาณ (เมอริเดียน) ของพวกเขา ซึ่งต่างจากพวกที่อยู่ซีกโลกเหนือหรือใต้ไกลจากเส้นศูนย์สูตรออกไปที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกว่า แคร่สังคมน้อยกว่าอันเนื่องมาจากเรือนชะตาลัคนาและเมอริเดียนที่แยกจากกันโดยชัดเจน

1. บทความนี้จะแสดงกรณีตัวอย่างให้คุณเห็นชัดๆ เลยว่า คนที่เกิดในวันเดียวกัน แต่เวลาเกิดต่างกันไม่มากนัก จะมีชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างไร สมมติว่ามีคนเกิดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เริ่มตั้งแต่วเวลาเที่ยงคืน ซึ่งตามสากลถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ เราจะลองเลื่อนเวลาเกิดไปเรื่อยๆ เพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างของแต่ละดวง

2. คนที่เกิดเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ ที่กรุงเทพฯ เมอริเดียนจะอยู่ที่ต้นราศีธนู ทำให้มีนิสัยเป็นราศีธนูค่อนข้างมาก คือมีวิสัยทัศน์ คิดถึงอนาคตอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ค่อนข้างขี้ขลาด เพราะชอบสนใจแต่อะไรที่ใกล้ๆ เลยไม่ค่อยระวังของใกล้ๆ และไม่คอยอยู่กับปัจจุบันเท่าไร ในขณะที่ลัคนาอยู่ในราศีกุมภ์ ก็จะมีบุคลิกที่คาดเดายาก ชอบแสดงออกแปลกๆ หรือแต่งตัวแปลก แต่ดวงนี้อาจจะไม่ได้แสดงออกเป็นกุ่มภ์เยอะมากนัก เนื่องจากลัคนาอยู่ค่อนข้างไปทางปลายราศีแล้ว จึงไม่ได้มีความเข้มข้นมากนัก

3. ดวงต่อมา คือคนที่เกิดเวลา 0.23 น. ของวันนี้เหมือนกัน เกิดห่างจากคนแรกแค่ยี่สิบกว่านาที่เท่านั้น แม้เมอริเดียนจะอยู่ในราศีธนูเหมือนดวงที่แล้ว แต่ลัคนาเริ่มย้ายราศีแล้ว จะเห็นได้ว่าลัคนาอยู่ที่ต้นราศีมีน แม้ภายในลึกๆ ดวงนี้กับดวงที่แล้วจะมีความเป็นราศีธนูเหมือนๆ กัน แต่บุคลิกและการแสดงออกนั้นกลับแตกต่างกันมาก ดวงที่แล้วแสดงออกแบบราศีกุมภ์ ทำอะไรแปลกๆ คาดเดาไม่ได้ ดวงนี้ ลัคนาอยู่ราศีมีน จะมีบุคลิกค่อนข้างเก็บตัว โลกส่วนตัวสูง ซึ่สงสารและชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังตัวเอง ซึ่งจะต่างจากดวงแรกอย่างเห็นได้ชัด เพราะดวงที่สองจะไม่มีความเป็นราศีกุมภ์เหลืออยู่เลยแม้แต่น้อย แต่จะเป็นราศีมีนแบบเข้มข้น

4. สมมติว่าอีก 28 นาทีต่อมา หรือเวลา 0.51 น. มีคนเกิดขึ้นมาอีกคน คนนี้ ลึกลงๆ จะยังมีความเป็นราศีธนู เพราะเมอริเดียนก็ยังอยู่ในราศีธนู ลัคนาก็อยู่ในราศีมีนเหมือนดวงที่แล้ว สิ่งที่ต่างกันก็คือ คนนี้มีดาวอังคารกุมลัคนา ซึ่งจะส่งผลได้หลายแบบ อาจทำให้มีบุคลิกที่แข็งกร้าวกว่าคนที่ผ่านมา คนนี้อาจประกอบอาชีพเป็นทหาร ตำรวจ หรือนักกีฬา ก็ได้ เพราะอังคารเป็นตัวแทนของอาชีพเหล่านี้ และลัคนาก็คือลักษณะปรากฏของเจ้าชะตา นอกจากนี้ยังทำให้คนนี้มีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุหรือมีการผ่าตัด ในเวลาที่เสาร์จรหรือมฤตยูจรทำมุมแรงๆ มากกระทบลัคนา หรือแม้แต่การมีอังคารจรมากระทบ



สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

ก็ทำให้เจ็บตัวได้เช่นกัน แต่จะเบาหน่อย ดวงแบบนี้ ถ้าเลือกได้เราจึงไม่เลือกให้เป็นเวลาผ่าคลอด เพราะเด็กที่เกิดมาจะมีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุนั่นเอง เห็นมั้ยว่านี่เวลาผ่านไปยังไม่ถึงชั่วโมง เราได้ดวงสามดวงที่แตกต่างกันมากขนาดนี้แล้ว

5. อีก 12 นาทีต่อมา หรือเวลา 2.03 น. สมมติว่ามีคนเกิดมาอีก คนนี้จะมินิสัยแตกต่างจากสามคนแรกแบบสุดๆ เพราะทั้งเมอริเดียนและลัคนาย้ายราศีกันทั้งคู่ เมอริเดียนอยู่ที่ต้นราศีเมษ ทำให้ลึกลับๆ แล้วมีความเจ้าระเบียบ คือ อดทน และหัวโบราณ ลัคนาอยู่ที่ต้นราศีเมษ ทำให้มีบุคลิกที่มีความกระตือรือร้น ดูเป็นคนใจร้อนและกล้ามาก แต่คนสนิทเท่านั้นที่รู้ว่าคนนี้ได้ร้อนขนาดนั้น เพราะลึกลับๆ แล้ว เค้ามักถูกระเบียบในตัวเองค่อนข้างมากเลยทีเดียว มีพฤษและพลูโตอยู่ในเรือน 10 ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมาก และสามารถทำหลายอาชีพได้พร้อมๆ กัน พฤษในเรือน 10 ช่วยให้ทำอาชีพเกี่ยวกับต่างประเทศได้ พลูโตในเรือน 10 ช่วยให้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหารได้ และทำให้มีอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่างพร้อมกัน

6. คราวนี้เราเขیبไปไกลขึ้นหน่อย ไปอีกสองชั่วโมงเศษ สมมติว่ามีคนเกิดเวลา 4.12 น. ของวันเดียวกันนี้ ดูที่เมอริเดียน จะเห็นได้ว่า พฤษของคนนี้ไม่ได้อยู่ในเรือน 10 เหมือนคนก่อนหน้าแล้ว แต่ไปอยู่ในเรือนที่ 9 แทน ทำให้เป็นคนมีโชคเกี่ยวกับต่างประเทศ หรือสามารถเรียนสูงๆ ได้ ส่วนในเรือนที่ 10 เหลือเพียงเสาร์ที่กุมเมอริเดียน ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือเรียนด้านวิศวกรรมโยธา หรือการเกษตร หรือเป็นครูอาจารย์ก็ได้เช่นกัน เมอริเดียนย้ายมาอยู่ราศีกุมภ์แล้ว แน่นนอนว่าจะทำให้เป็นคนคิดนอกกรอบ ไม่หัวโบราณเหมือนคนก่อนหน้า ลัคนาก็ย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภ ทำให้บุคลิกไม่ได้ดูกระตือรือร้นหรือใจร้อนเหมือนคนก่อนหน้า ออกจะดูนิ่งๆ มีความอดทน และกินเก่ง ตามสไตล์ของพฤษภ มีมฤตยูกุมลัคนา ยิ่งเพิ่มศักยภาพของการเรียนและประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ หรือเป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้ แต่การมีมฤตยูกุมลัคนา มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ เมื่อใดก็ตามที่เสาร์จรหรืออังคารจรทำมุมแรงๆ มากกระทบตรงนี้ เจ้าชะตาจะมีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุหรือผ่าตัด

7. ผ่านไปอีกชั่วโมงกว่า มีคนเกิดเวลา 5.53 น. คนนี้ยังเหมือนคนที่แล้วตรงที่เมอริเดียนยังอยู่ราศีกุมภ์ คือยังมีความคิดนอกกรอบและดื้อเจี๊ยบอยู่บ้าง แต่ไม่เข้มข้นมาก เพราะเมอริเดียนอยู่ปลายราศี แต่ลัคนาทำให้บุคลิกแตกต่างจากคนที่แล้วค่อนข้างมาก เพราะลัคนาย้ายมาอยู่ในราศีมิถุนแล้ว จะไม่ดูนิ่งๆ กินเก่ง แบบราศีพฤษภอีกต่อไป คนนี้จะช่างพูด ช่างเจรจา คอยเก่ง พูดน้ำไหลไฟดับ คอยได้ทุกเรื่อง เรียนรู้เร็ว รู้ไปหมดแต่ไม่ลึกลับเรื่อง ในด้านอาชีพ คนนี้น่าสนใจตรงที่มีอังคารอยู่ในเรือนที่ 10 ทำให้มีโอกาสเป็นทหาร ตำรวจ หรือนักกีฬา ดูที่ลัคนา มีอาทิตย์กุม อาทิตย์หมายถึงเกียรติยศหรือนายพล คนๆ นี้มีโอกาสขึ้นได้ถึงระดับนายพลเลยทีเดียว หากเป็นทหารหรือตำรวจ กลับขึ้นไปดูเรือนที่ 10 ไม่ได้มีแค่อังคาร แต่มีเนปจูนด้วย เนปจูนคือน้ำ จึงเกี่ยวกับเรือและเครื่องบิน ถ้าคนนี้ได้เป็นทหาร จึงมีโอกาสเป็นทหารเรือและทหารอากาศมากกว่าทหารบก แต่ถ้าเป็นนักกีฬา ก็น่าจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำหรือเรือใบ

8. ดวงสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างให้ดู ก็คือดวงของคนที่เกิดในเวลา 6.43 น. ของวันเดียวกัน เกิดตามหลักคนเมื่อกี้ไม่ถึงชั่วโมง คนนี้ยังมีบุคลิกคล่องแคล่วคึกคักเหมือนคนเมื่อกี้ เพราะมีลัคนาอยู่ในราศีมิถุนเหมือนกัน แต่มีเมอริเดียนอยู่ในราศีมีน ทำให้ลึกลับๆ แล้ว คนๆ นี้มีโลกส่วนตัวสูง ที่เห็นคึกคักนั่นคือเปลือกนอก อาจทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนซี้เหงา แต่ที่ไหนได้อย่าได้ล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของคนๆ นี้เชียวนะ เค้าจะตัดคุณออกจากชีวิตได้ง่ายๆ คนนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นทหารเรือ ทหาร



สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

อากาศ น้ก้วยน้ำ และน้กกีฬาเรือใบ เหมือนคนเมื่อกี้ไม่มีผิด ด้วยความที่มีทั้งอังคารและเนปจูนอยู่ในเรือนที่ 10 แต่ถ้าเป็นทหารหรือตำรวจ โอกาสขึ้นถึงนายพลจะไม่มากเท่าคนเมื่อกี้ เพราะไม่ได้มีอาชีพกมลคณาแบบนั้น แต่คนนี้มีอะไรที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เป็นสิ่งที่คนเมื่อกี้ไม่มี นั่นคือมีศุกร์กมลคณา ถ้าเป็นชายก็มีโอกาสที่จะเป็นหนุ่มรูปงาม น้กภาพน้กบินหล่อๆ ไว้ แบบนั้นเลย มีจันทร์อยู่ต้นเรือนที่ 2 คือมีรายได้จากสตรี อาจทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงได้ หรือเอาง่ายๆ ว่ามีผู้หญิงมาเปย์ให้เลยก็ไม่มีผิด หน้าซ้ายยังมีพฤษอยู่เรือนที่ 8 นอกจากจะมีโชคเรื่องมรดกแล้ว เรือนนี้ยังเกี่ยวกับทรัพย์สินของคู่ครอง ยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ว่าจะมีคู่ครองที่พร้อมด้วยทรัพย์ เรียกได้ว่า ดวงนาหรือปลั๊กแบบไม่เกรงใจคนก่อนหน้าเลยทีเดียว

9. ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างดวงเล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเวลาเกิด จะเห็นได้ว่าทุกดวงที่นำมาเสนอนั้น เกิดห่างกันภายในเวลาไม่ถึงเจ็ดชั่วโมงของวันเดียวกัน ยังแตกต่างกันได้ขนาดนี้ ในเมื่อทุกคนทราบแล้วว่าเวลาเกิดสำคัญแค่ไหน เวลาหมอดูถาม ก็ช่วยกรุณาไปค้นสูติบัตรหน่อยเถอะ จะได้รู้เวลาซัวร์ๆ ไม่งั้นอาจทายผิดเป็นคนละคนได้เลย มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเกิดในวันเวลาใด ก็สามารถเป็นคนดีและเลวได้เท่าๆ กัน เพราะดาวทุกดวงนั้นส่งผลดีก็ได้ ส่งผลร้ายก็ได้ ดังนั้นการเลี้ยงดูบุตรจึงมีความสำคัญมาก จะช่วยให้เค้าเลือกใช้พลังงานของดาวในทางสร้างสรรค์ มากกว่าการไปเบียดเบียนผู้อื่น การเลี้ยงดูของพ่อแม่แน่แท้ละ คือตัวแปรสำคัญที่สุด ถ้าไม่เข้าใจก็ให้นึกถึงดาวเนปจูน คนที่ใช้นเนปจูนไปในทางสร้างสรรค์ก็จะเอาไปช่วยให้เกิดจินตนาการ และมีความสามารถทางศิลปะ หรือเจริญในทางธรรม ในขณะที่คนอีกกลุ่ม กลับใช้นเนปจูนเพื่อหลอกลวงผู้อื่น หรือคิดสารเสพติด คนเราเกิดมา ถ้าไม่มีใครคอยชี้แนะอะไรเลย ก็มักจะเลือกทำบาปมากกว่าทำบุญ เพราะทำบาปทำง่าย ได้อะไรมาง่ายๆ ไม่เหมือนทำบุญ ดังนั้นคนเป็นพ่อแม่จะต้องให้ความสำคัญกับการสั่งสอนลูกให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเกิดเวลาไหน ลูกก็สามารถประสบความสำเร็จและเป็นคนดีของสังคมได้

ทั้งนี้ “ตกฟาก” ไฉนเป็นคำเรียกเวลาเด็กออกมาลี้มตาตุโลก? “ตกฟาก” ใน พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง การเกิดหรือเวลาที่แม่ คลอด เด็กออกมาลี้มตาตุโลก ทำไมตกฟากถึงใช้ในความหมายนี้? ต้องบอกว่าเดิมที คนสมัยก่อนเมื่อจะปลูกบ้านเรือน มักใช้ “ฟาก” หรือ “สับฟาก” (ไม้ไผ่สีสุก นำมาสับแล้วแผ่ออกเป็นแผ่นคล้ายกระดาน) มาเป็นพื้นเรือนเพื่อปูนอน เนื่องจากเย็นสบาย รับกับทรงบ้านในสมัยนั้นที่เป็นไม้ยกพื้นสูง ซึ่งลมเย็น ๆ ตรงใต้ถุนก็จะพัดผ่านร่องไม้ไผ่ช่วยคลายร้อนให้คนในบ้าน เมื่อหญิงสาวจะคลอดลูก จึงได้นำพื้นเรือนดังกล่าวมาปรับใช้ โดยพวกเขาจะทำเตียงชั่วคราวหรือฟาก เตรียมไว้อยู่ไฟ เนื่องจากซึ้งร่อดังกล่าวจะช่วยปิดเป่าความร้อน เพิ่มความเย็นสบาย ทั้งยังสามารถพัดพาเลือดและน้ำสกปรกต่าง ๆ ลงไป ทำให้เซ็ดล้างได้สะดวก เด็กที่คลอดออกมาในยุคโบราณจึงเรียกว่า “ตกฟาก” เนื่องจากตอนเด็กออกมาจะตกลงมายังฟากที่เตรียมไว้อยู่ไฟ และเวลาที่ทารกออกมาลี้มตาตุโลกก็เรียกว่า “เวลาตกฟาก” ซึ่งผู้ใหญ่จะนำช่วงเวลาดังกล่าวไปดูดวงโหราศาสตร์ เพื่อทำนายชะตาของเด็กคนนั้นต่อไป

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : มติชน <https://shorturl.asia/5Al4H> / ศุกร์อุรา พยากรณ์ <https://shorturl.asia/TjAyz>